

Source :

ไทยโพสต์

Date :

8 เม.ย. 2561

Page :

๗

No :



### 'คสม.ศาล' ทาทางออกบ้านพักตุลาการ

**ต**องจับตาการประชุม คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) กับการหาทางออก โครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการเชิงคดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ หลังกระแสคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักอนุรักษ์-เอ็นจีโอยังมีต่อเนื่อง ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลและทหารก็แสดงท่าทีอยากยุติเรื่อง โดยต้องการให้มีการปรับพื้นที่โครงการเอาไปใช้ในทางสาธารณประโยชน์ การประชุม ก.บ.ศ.วันจันทร์นี้ 9 เม.ย. **ชีพ จุลมนต์** ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธาน ก.บ.ศ.จะมีการหาทางออกเรื่องนี้อย่างไร



ชีพ จุลมนต์

ตามคำเปิดเผยของ **สรารุข เบญจกุล** เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการ ก.บ.ศ. กล่าวหลังฝ่ายศาลยุติธรรมตั้งโต๊ะแถลงยืนยันว่า โครงการดังกล่าวทำถูกต้องตามขั้นของกฎหมายและไม่ได้ทำลายป่า สำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมรับข้อมูลและข้อเสนอแนะในทางสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวจากนั้นจะให้ที่ประชุม ก.บ.ศ.ที่เปรียบเหมือน คณะรัฐมนตรีของศาล ชี้ขาดในวันที่ 9 เม.ย.นี้

ว่าจะเอาอย่างไร

ชานช็อกกันให้ครบ สำหรับ ก.บ.ศ. ที่เป็นเสมือน ครม.ศาล เพราะทำหน้าที่หลักคือบริหารงานทั้งหมดของศาลยุติธรรม โดยเฉพาะ **งบประมาณ** ของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ว่าแต่ละปีศาลแต่ละแห่งจะได้รับงบประมาณไปบริหารจัดการเท่าใด นอกจากนี้ก็จะทำหน้าที่วางระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการ, ให้ความ

เห็นชอบแก่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมในการเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการ, กำกับดูแลการบริหารราชการของสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน รวมทั้งมีอำนาจสั่งยับยั้งการบริหารราชการที่ไม่ถูกต้องได้ ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง ยุบเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาล กำหนดจำนวนผู้พิพากษาในแต่ละศาลให้เหมาะสมตามความจำเป็นของทางราชการ

ทั้งนี้ ก.บ.ศ.-ครม.ศาล ประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธานโดยตำแหน่ง และข้าราชการตุลาการในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ที่ได้รับเลือกจากผู้พิพากษาทั่วประเทศชั้นศาลละ 4 คน กับบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินงานประมาณ ด้านพัฒนาองค์กร หรือด้านบริหารจัดการที่ประธาน ก.บ.ศ. และ ก.บ.ศ.ประจำศาลเลือกมาไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ปัจจุบัน **ครม.ศาล** ประกอบด้วย **ชีพ จุลมนต์** ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน และมีกรรมการบริหารศาลยุติธรรมชั้นศาลฎีกา คือ **สุบัญญัติ วุฒิวังศ์** ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา, **อาเล็ก จรรย์ยาทรัพย์กิจ** ผู้พิพากษาศาลฎีกา, **ชาติชาย กริชชาญชัย** ผู้พิพากษาศาลฎีกา, **ชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์** ผู้พิพากษาศาลฎีกา ส่วน ก.บ.ศ.ศาลอุทธรณ์ มี **นางเมทินี ชโลธร** ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ, **สิทธิโชค อินทวิเศษ** รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3, **เศกสิทธิ์ สุขใจ** ประธานแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ์, **ฉัตรชัย ไทรโชติ** ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

สำหรับ ก.บ.ศ.ศาลชั้นต้นมี **ทัศนพงษ์ เหล่ารัถวงศ์** อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7, **คมกริช วรรมไพบุลย์** รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้, **นายพรศักดิ์ พิทักษ์ธรรม** รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9, **สุรพล กล่อมจิตต์** ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ำมนุษย์ในศาลอาญา และ ก.บ.ศ.ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ **สมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ** อธิบดีผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ, **สมชัย สัจจพงษ์** ปลัดกระทรวงการคลัง, **ธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาศ** เลขาธิการคณะกรรมการ, **นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ** อธิบดีกรมบัญชีกลาง และมี **สรารุข เบญจกุล** เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง.

# ยื่น 6 แนวทาง หยุดบ้านพักศาล

## ทางคืนป่าดอยสุเทพ ใช้พื้นที่ไม่เหมาะสม

เสนอ 6 แนวทางสันติวิธี ขอลงคืน  
ดอยสุเทพ-ปุ๋ย 16 กลุ่ม ♦อ่านต่อหน้า 9

### บ้านพักศาล □ ต่อจากหน้า 1

คนรักเชียงใหม่ รวมตัวต่อต้านออกจดหมายเปิดผนึก ส่งถึงประธานศาลฎีกา-คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วอนขอคืนผืนป่าห้วยหูด โครงการสร้างบ้านพักตุลาการ พร้อมนัดจัดพิธิบวชป่า พร้อมระดมรายชื่อยื่นฎีกาต่อศาลปกครองให้รับระงับโครงการและไม่ควรมองแค่มิติเดียว ชัดหน่วยงานในอดีตเลือกใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่แรก หวั่นส่งผลต่อความรู้สึก-ศรัทธา-กังวล ทั้งยังกระทบความเชื่อมั่นต่อสถาบันของรัฐห่วงเป็นชนวนก่อความไม่เป็นมิตรกับชาวบ้าน

กรรณีกลุ่มชาวเชียงใหม่ 16 องค์กร รวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อขอคืนผืนป่าดอยสุเทพ และคัดค้านก่อสร้างบ้านพักของข้าราชการตุลาการ บนเนื้อที่ 147 ไร่ ในพื้นที่ ต.ดอนแก้ว อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งสร้างคิดแนวเขตป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุ๋ย ตามโครงการย้ายศาลอุทธรณ์ภาค 5 จากกรุงเทพฯ โดยทางศาลได้ขอใช้ที่ดินราชพัสดุซึ่งอยู่ในความดูแลของมณฑลทหารบกที่ 33 เนื้อที่ 147 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา และได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี 2549 เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลพร้อมบ้านพัก 47 หลัง และอาคารชุด 13 หลังงบประมาณทั้งสิ้นมากกว่า 900 ล้านบาท กระทั่งได้รับงบประมาณเมื่อปี 2556 และเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2557 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค.นี้ ตามข่าวที่นำเสนออย่างต่อเนื่อง

ความคืบหน้าเมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 7 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางกลุ่มเครือข่ายขอคืนผืนป่าดอยสุเทพ ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึงประธานศาลฎีกาและคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม โดยมีเนื้อหาเน้นไปที่การมุ่งหาทางออกอย่างสันติและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการคัดค้านอย่างสันติ และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวม 6 ข้อ

ประกอบด้วย 1.ภาคประชาชนจะขอคืนพื้นที่โครงการบ้านพักและแพลตฟอร์มเพียงบางส่วนที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างชัดเจนเท่านั้น 2.จัดเตรียมข้อมูลนำเสนอผ่านโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์และแผ่นป้ายเพื่อนำเสนอต่อตัวแทนสำนักงานเลขาธิการศาลยุติธรรมที่มาประชุมหารือหรือได้รับทราบว่าตัวโครงการมีความเสี่ยงต่อปัญหาอภคคภัย อุทกภัย โคลนถล่มตามฤดูกาล

3.ภาคประชาชนต้องการรับทราบความกังวลในแง่กฎหมาย และการใช้งบประมาณของรัฐที่ดำเนินไปแล้ว รวมทั้งอยากให้ศาลยุติธรรมจัดเตรียมรังวัดคืนพื้นที่บางส่วนให้กลับมาเป็นที่ราชพัสดุ 4.ภาคประชาชนอยากให้ตัวแทนฝ่ายทหาร เสนอแนวทางฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศร่วมกันระหว่างราษฎร์-รัฐ ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นช่องทางปลูกสำนึกและพลังความร่วมมือของพลังประชารัฐทุกภาคส่วน 5.เปิดเผยแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ตามหลักวิชาการ และ 6.ภาคประชาชนตระหนักดีว่าศาลยุติธรรมได้ดำเนินโครงการนี้มาเป็นอย่างดี แต่ขอให้ศาลยุติธรรมได้โปรดเข้าใจว่าปัญหานี้ไม่สามารถมองจากแง่มุมทางกฎหมายหรือสิ่งแวดล้อมเพียงมิติเดียว หรือสองมิติเท่านั้น เนื่องจากกรณีที่หน่วยงานในอดีตเลือกใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อความรู้สึกศรัทธา ความกังวล และความไม่เชื่อมั่นต่อสถาบันของรัฐ ทั้งจะเป็นชนวนก่อให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นมิตรกับชาวพื้นถิ่นสะสมยาวนานต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเดินทางของกรรณีกลุ่มเครือข่ายขอคืนผืนป่าดอยสุเทพได้นัดชุมนุมใหญ่ในวันที่ 8 เม.ย. เวลา 07.00 น. เพื่อร่วมประกอบพิธีบวชป่าบริเวณพื้นที่ป่าโดยรอบสถานที่ก่อสร้างบ้านพักศาล พร้อมเร่งรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อยื่นฎีกาต่อศาลปกครองให้ระงับการก่อสร้างโครงการนี้ต่อไป.

Source :

เดลินิวส์

Date : - 8 เม.ย. 2561

Page :

๘

No :

# เดลินิวส์

## เมื่อประชาชนไม่เห็นด้วย

การแสดงออกของประชาชนชาว จ.เชียงใหม่ คัดค้านการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการตุลาการ ศาลอุทธรณ์ ภาค 5 บริเวณเชิงดอยสุเทพ ต.ดอนแก้ว อ.แมริม จ.เชียงใหม่ ที่ดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่การเปิดเผยข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย การกดดันถึงขั้นเดินเท้าร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีแต่ถูกขอให้ระงับ จนรัฐบาลให้ความสำคัญ กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน จ.เชียงใหม่ รวมถึงตัวแทนจากศาลประชุมร่วมกัน เพื่อหาทางออก ในวันที่ ๑ เม.ย.นี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบคำถามผู้สื่อข่าว ถึงแนวโน้มจะไม่ให้สร้างต่อหรือให้ย้ายไปที่อื่นว่าน่าจะเป็นแบบนี้ แต่คงไม่รื้อถอน อาจปรับพื้นที่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ พร้อมปลูกต้นไม้ที่ตัดออกให้เหมือนเดิม โดยย้ำว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่ป่า เป็นของทางราชการ ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนหน้านี้ให้ทหารดูแล ต่อมาส่งคืนให้เป็นที่ราชพัสดุ และอนุญาตให้ศาลใช้ประโยชน์ ทั้งนี้เชื่อว่าการพิจารณาของหน่วยงานต่าง ๆ คงจะยึดแนวทางของ พล.อ.ประวิตร เป็นกรอบการปฏิบัติ

เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายว่า การก่อสร้างอาคารบนที่ดินดังกล่าว ไม่มีประเด็นขัดต่อกฎหมาย แต่เป็นสิ่งที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งที่รักและหวงแหนสภาพแวดล้อมที่มีต้นไม้เขียวขจี บริเวณต่อเนื่องกับเขตอุทยาน ซึ่งต้องยอมรับการดำเนินการของศาลที่ไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมาย และชื่นชมในความหวงแหนพื้นที่ ลงแรงต่อต้านการก่อสร้างที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยไม่หวั่นเกรงกับปัญหาใด ๆ ที่อาจย้อนกลับมากระทบหรือไม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านโฆษกฯในประเด็นนี้ว่าเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของประชาชน เป็นเรื่องดีที่ประชาชนหวงแหน มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ได้มอบให้กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งฝ่ายกฎหมายหาทางออกที่เหมาะสมและส่งข้อเสนอแนะมายังรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจะเป็นประเด็นและบรรทัดฐานใหม่สำหรับการใช้พื้นที่ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันจะต้องระมัดระวัง รอบคอบ ควรจะได้เผยแพร่รูปแบบและรับฟังเสียงประชาชนล่วงหน้า เพื่อป้องกันการคัดค้านภายหลัง ซึ่งจะเป็นความยุ่งยากและเสียหายอย่างมาก.

Source : มติชน

Date : 8 เม.ย. 2561

Page : 10

No: 61114151

## ผู้ว่าฯเชียงใหม่ร่วมคุยแก้ปัญหา บ้านตุลาการ-ทหารแค่คนกลาง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) เปิดเผยความคืบหน้าการนัดหารือเพื่อเจรจากรณีการคัดค้านโครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการในพื้นที่ ต.ดอนแก้ว อ.แมริม จ.เชียงใหม่ และมีการเรียกร้องให้เข้ามาตรา 44 สั่งยกเลิกโครงการพร้อมทั้งคืนพื้นที่และฟื้นฟูสภาพป่าว่า ทหารมีหน้าที่เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาล ป่าไม้ อนุรักษ์ ราชพัสดุ ทหาร ตำรวจ ใครที่น่าจะเกี่ยวข้องเชิญมาให้ครบ โดยไม่มีแนวทางใดๆ ตั้งไว้ แต่ให้มาพูดคุยกันในที่ประชุม ทั้งนี้ในส่วนของทหารไม่ใช่คู่กรณี แต่ทหารคือกรรมการ หรือคนกลางที่อยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหารือแนวทางที่ดีที่สุด คาดว่าบรรยากาศคงจะดีขึ้นหากได้มาร่วมพูดคุยกันอย่างจริงจัง ซึ่งทางแม่ทัพภาคที่ 3 และผู้บัญชาการทหารบกไม่ได้สั่งการอะไรมาเป็นพิเศษ แต่ให้รับฟังเสียงของประชาชน จะตกลงกันอย่างไรให้ทุกอย่างจบด้วยดี โดยเฉพาะการร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและเงินหลวงที่ใช้ในการก่อสร้างไปแล้ว เพื่อหาจุดลงตัว โดยที่

ประชาชนรู้สึกสบายใจที่สุด

นายวิทิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้รับหนังสือเชิญมาแล้ว ซึ่งจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และจะไปหารือกันอีกทีในที่ประชุมวันที่ 9 เมษายน ที่ มทบ.33 เชื่อว่าทิศทางน่าจะไปในทางที่ดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่ 8 เมษายน เวลา 08.00-11.30 น. กลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จำนวน 16 องค์กร กำหนดจัดกิจกรรมบวชป่า สืบชะตาป่าดอยสุเทพ ของกลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จำนวน 16 องค์กร จะมีการนัดรวมตัวที่หน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ก่อนที่จะร่วมกันปั่นจักรยานไปศาลเจ้าบ้าน หมูบ้าน ปากทางห้วยตึงเคาะ โดยทีมจักรยานเลือกเขาจะปั่นเข้าไปชมบ้านป่าแห้ว หรือบ้านพักตุลาการก่อนวนกลับมาร่วมพิธีบวงสรวงเทวดาในเวลา 09.30 น. จากนั้นตัวแทนเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพจะร่วมบอกเล่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว และเริ่มพิธีกรรมสืบชะตาป่าและพิธีบวชป่า

# ‘บ้านพักตีนดอย’ ในภาวะ‘ตีนก่ายหน้าผาก’

ต้องยอมรับว่า ภาพ “การก่อสร้างบ้านพักฝ่ายตุลาการ” บนที่ราชพัสดุ ตีนดอยสุเทพที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในเวลานี้ หากว่ากันเฉพาะ “ภาพ” ที่ว่าด้วย “ตำแหน่งของการก่อสร้าง” ที่เผยแพร่ ออกมานั้น เป็นภาพที่ “เหลือจะรับได้” จริงๆ ครับ

เราจึงเห็น “แรงกระเพื่อมของสังคม” หนักหน่วงมาก ในการเรียกร้องให้ “ยกเลิกการก่อสร้าง” และ “คืนพื้นที่ป่า” ในสภาพที่ต้องเป็น “ป่า” กลับมาให้ได้

อย่างไรก็ตาม พอฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาอธิบาย ถึงแม้ยังอยู่บนฐานความคิดว่า “รับไม่ได้” แต่ผมก็ยังอยากให้ทุกฝ่าย “รับฟังกัน” และ “คิดไปด้วยกัน” ถึง “ทางออก” ของเรื่องนี้

เพราะบัดนี้มันเหลือก็เหลือ และอยู่ในสภาพ “ตีนก่ายหน้าผาก” กันหมดทุกฝ่าย คือ ประชาชนรับไม่ได้ กับการใช้พื้นที่ดังกล่าว-เพื่อการดังกล่าว!! แม้จะ “ปลูกสร้างอย่างถูกต้องกฎหมาย” แต่มัน “เหมาะสม” และ “จำเป็น” หรือไม่

ทางออกเวลานี้ ยังไม่รู้หรือว่าคืออะไร มันก็เป็นไปได้แค่

1. รื้อทิ้งให้หมด คืนพื้นที่กลับมา ฟื้นฟูให้เป็นสภาพป่าที่ดีดังเดิม

2. ไม่ต้องรื้อทิ้ง เพราะอย่างไรเสีย ก็เป็นงบประมาณแผ่นดินที่ถูกใช้ไปแล้ว แต่ต้องจัดการฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศกลับมา พร้อมกับสัญญาว่า จะไม่มีการใช้พื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพแบบนี้อีกในวันข้างหน้า โดยที่สิ่งปลูกสร้างและพื้นที่ ควรนำมาใช้งานสองแบบ แบบแรกคือใช้เป็นประโยชน์สาธารณะ กับแบบที่สอง คือ ใช้ตามแผนเดิมต่อไป

ซึ่งจะลงเอยอย่างไร อยู่ที่การ “พูดคุยกัน” ที่บัดนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็บอกชัดว่า ต้องคุย! และหาทางออกที่ดีที่สุด

สิ่งที่น่าเศร้า ไอ้คนที่อนุมติในอดีต คือคนที่เป็นขวัญใจคนในพื้นที่ทั้งนั้น แต่คนเหล่านั้น ไม่มา “รับผิดชอบ” ปรึกษากันในเวลานี้ของสังคมเลย ส่วนไอ้คนที่ต้องแก้ปัญหาในตอนนี้ ก็ไม่ใช่คนที่อนุมติในตอนนั้น และจากจุดนับหนึ่งของการก่อสร้างจนบัดนี้นั้น การคัดค้านไขปล่อยให้ล้งเลยมาถึงจุดที่ต้องหาทางออกแบบ เอา “ตีนก่ายหน้าผาก” เชียงนี้



fatboy9225@gmail.com

เส้น  
ใต้บรรทัด  
จิตกร บุญปา

ฝ่ายประชาชน ฝ่ายคัดค้านนั้น เราเห็นเจตนาและความ  
ห่วงแทนพื้นที่ชัดเจนแล้ว ลองมาฟังฝ่ายชี้แจงกันบ้าง โดยนายสราวุธ  
เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายสุริย์ชัย หงษ์วิไล  
โฆษกศาลยุติธรรม ร่วมกันแถลงข่าวกรณีการสร้างบ้านพักตุลาการ  
เชิงคดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ว่า

1) บ้านพักดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ทำตาม  
ขั้นตอนถูกต้องกฎหมาย ไม่ได้รุกป่า เดิมทีศาลสังกัดอยู่กับกระทรวง  
ยุติธรรม ซึ่งได้เริ่มดูแลการก่อสร้างบ้านพักตุลาการและอาคารศาล  
ต่อมาในปี 2543 ศาลได้แยกจากกระทรวงยุติธรรม ก็มีสำนักงาน  
ศาลยุติธรรมดูแลดำเนินการต่อ ซึ่งการก่อสร้างได้ใช้ที่ดินราชพัสดุ ขอ  
อนุญาตจากกรมธนารักษ์ ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้ 147 ไร่ แต่เราใช้  
เพียง 89 ไร่ โดยการก่อสร้างทำสัญญากับเอกชนรวม 3 สัญญา ประกอบ  
ด้วยสัญญาฉบับแรก เป็นการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์  
ภาค 5 ซึ่งดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยและได้เข้าใช้อาคารแล้ว  
ส่วนสัญญาที่ 2 และ 3 เป็นการก่อสร้างอาคารชุดที่พักตุลาการและ  
ข้าราชการ ประกอบด้วยบ้านพักผู้พิพากษา 38 หลัง และอาคารชุด  
ของตุลาการ 16 หน่วย กับอาคารชุด 36 หน่วยอีก 1 หลัง รวมทั้ง  
อาคารชุดของเจ้าหน้าที่ 6 หน่วย และ 36 หน่วยอีก 1 หลัง ซึ่ง  
ทั้งหมดอยู่บริเวณที่ดินติดกัน โดยกำลังดำเนินการก่อสร้างใกล้เสร็จพร้อม  
จะส่งมอบเมื่อครบสัญญาในวันที่ 9 และ 18 มิ.ย.นี้ โดยสัญญาทั้งสอง  
มีมูลค่า 321 ล้านบาท และ 342 ล้านบาท การดำเนินการในปัจจุบัน  
สัญญาก็ยังเดินต่อไป เพราะมีความผูกพันตามสัญญา

2) ระหว่างดำเนินการก่อสร้างนี้ ไม่ได้ทำลายป่า จำนวน  
ต้นไม้ที่มีการขุดย้ายในพื้นที่ ต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ซม.  
ขึ้นไป ประกอบด้วยต้นประดู่ 29 ต้น, ต้นพลวง 86 ต้น, ต้นสัก 4 ต้น,  
ต้นกระบาก 77 ต้น และไม้เนื้ออ่อนอีก 44 ต้น เราก็ได้ขุดล้อมแล้ว  
เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ไปก่อน

3) ในอนาคตกับแผนที่จะดำเนินการต่อไป ประกอบด้วย  
แผนระยะสั้น ระยะที่ 1 คือไม่มีการตัดต้นไม้ใดๆทั้งสิ้น ไม่มีการปรับ  
พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติม จะดูแลรักษาสภาพพื้นที่ให้สมบูรณ์ โครงการ  
ก่อสร้างทั้งหมดใน จ.เชียงใหม่ เราได้กันพื้นที่ป่าที่เราไม่ได้ดำเนินการ  
อะไรเลยอีก 58 ไร่ ส่วนแผนระยะกลาง ในวันที่ 21 เม.ย.นี้ ซึ่งตรงกับ  
วันศาลยุติธรรม เราจะร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ตามแบบภูมิทัศน์ในสัญญา  
โดยมีไม้ยืนต้น เช่น พะยูง 60 ต้น, ต้นแคนาป่า 94 ต้น, สิวาดี  
299 ต้น และไม้ประเภทต่างๆ อีก 6,400 ต้น และแผนระยะยาว  
จะเป็นการปลูกป่าเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ในแต่ละปี โดยจะแบ่ง  
ปลูกเป็นโซนๆ ไป

4) อย่างไรก็ดี ต่อไปในอนาคต สำนักงานศาลยุติธรรม  
ในฐานะหน่วยงานทางราชการของศาลยุติธรรม ที่มีหน้าที่พิพากษา  
อรรถคดี ในฐานะคู่สัญญาก่อสร้างกับเอกชนนั้น ก็จะรับผิดชอบ

ต่อไป แม้การก่อสร้างจะไม่ได้เริ่มต้นจากศาลอุทธรณ์ภาค 5 แต่เริ่มต้น  
จากบทบาทหน้าที่ซึ่งเดิมศาลเคยสังกัดอยู่กระทรวงยุติธรรม แล้ว  
กระทรวงเป็นฝ่ายดำเนินการ แต่เมื่อปัจจุบันมีสำนักงานศาลยุติธรรม  
ดูแลแทน ดังนั้น ความรับผิดชอบต่างๆ ก็จะมีคณะกรรมการ  
ตรวจรับงานของสำนักงานศาลยุติธรรม ก็จะดำเนินการตามความ  
ผูกพันทางสัญญาและกฎหมายต่อไป

5) ส่วนที่ผ่านมามีคำถามว่าเราเคยรับฟังความคิดเห็นของ  
พี่น้องประชาชนหรือไม่ เราไม่ได้ตอบว่าเราทำถูกต้องกฎหมายอย่างเดียว  
แต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนให้ความหวังใยเราก็พร้อมที่จะรับฟัง  
และรับข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งจากแผนที่เราดำเนินการอยู่ก็คิดว่ามัน  
จะดีขึ้น และทุกคนจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้ ไม่ได้มีปัญหา เพราะเรา  
ไม่ได้เข้าไปทำลายสิ่งแวดล้อม แต่เราต้องการจะอยู่กับสิ่งแวดล้อม  
และรักษาสีเขียวไว้

6) อย่างไรก็ดี การดำเนินการต่างๆ อาจไม่เป็นที่พอใจ  
ของทุกคน แต่คนก็มีความสามารถจำกัด ไม่สามารถทำให้ทุกคน  
พอใจได้ แต่เราพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อ  
ส่วนรวม การที่จะดำเนินการใดๆ ก็ตาม คนก็ต้องดำเนินการภายใต้  
กรอบของกฎหมายที่มีอยู่ จะไปสั่งทุบทำลาย คนก็ทำไม่ได้เพราะ  
ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัว แต่เป็นทรัพย์สินของราชการที่มาจากภาษี  
ของประชาชน ดังนั้น สำนักงานศาลยุติธรรมจึงพร้อมที่จะรับข้อมูล  
และข้อเสนอแนะในทางที่สร้างสรรค์ ที่จะแก้ปัญหาต่างๆ จากท่าน  
ที่ไม่เห็นด้วยว่าต้องการจะให้ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ซึ่งหากเห็นว่า  
แผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวของเราจะไม่เพียงพอ จะมีข้อเสนอ  
แนะอย่างไรเราก็พร้อมดำเนินการ

7) ในวันจันทร์ที่ 9 เม.ย.นี้ เวลา 09.00 น. คณะกรรมการ  
บริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ซึ่งเปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีของ  
ศาล มีหน้าที่บริหารกำกับดูแลกิจการทั่วไปของสำนักงานศาลฯ ที่มี  
มติเป็นเลขานุการ ก็จะเสนอที่ประชุมในประเด็นนี้ ว่า ก.บ.ศ.จะ  
มีความเห็นหรือมติให้สำนักงานศาลฯ ดำเนินการอย่างไร ก็จะปฏิบัติ  
ตาม และจะแจ้งผลมตินี้ให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย เพื่อจะได้พิจารณา  
ว่าในส่วนของศาลเรามีกรอบบริหารจัดการอย่างไร

โดยสำนักงานศาลยุติธรรม มีประธานศาลฎีกาเป็นผู้บังคับ  
บัญชา และก็มี ก.บ.ศ.ที่มีหน้าที่บริหารกิจการของศาลเป็นผู้พิจารณา  
เรื่องเหล่านี้ และก่อนที่จะได้รับการจัดสรรต่างๆ ก็ผ่านการพิจารณาใน  
รูปแบบของคณะกรรมการมา ดังนั้น ช่องทางการแก้ไขปัญหาก็จะ  
ต้องเข้าสู่การพิจารณาของ ก.บ.ศ. โดยในช่วงบ่ายวันที่ 9 เม.ย. คน  
ก็พร้อมจะแถลงข่าวให้ทราบถึงผลต่อไป

เขาได้ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
รองนายกรัฐมนตรี เสนอให้ประชุม 3 ฝ่ายปรึกษาหารือกันภายในวันที่  
9 เม.ย.นั้นว่า ที่จะให้ประชุม คนเข้าใจว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็น  
และประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะเสนอแนะต่างๆ ซึ่งการประชุม 3  
ฝ่ายนั้น ขอเรียนว่าเนื่องจากการบริหารจัดการของคนขึ้นอยู่กับผู้บังคับ  
บัญชา คือประธานศาลฎีกา และการบริหารจัดการของ ก.บ.ศ. ดังนั้น  
สิ่งที่ทำได้ คือต้องเดินไปตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ดี ขณะนี้  
ยังไม่เห็นหนังสือหรือคำสั่งจากฝ่ายบริหารที่จะให้ประชุมร่วมกัน  
ทั้ง 3 ฝ่ายส่งมาถึงสำนักงานศาลยุติธรรม

เมื่อถาม ถ้าจำเป็นที่จะต้องประชุมร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ทางศาลยุติที่จะประชุมหรือไม่ เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นทำได้หลายทาง ก็ได้ปฏิบัติอะไรเพียงแต่ว่า เนื่องจากการทำงานของคนมีประธานศาลฎีกาเป็นผู้บังคับบัญชา และ ก.บ.ศ.กำกับดูแลการบริหารจัดการ เพราะฉะนั้นจึงจะใช้ช่องทางนี้ในการดำเนินการ ถ้า ก.บ.ศ.มีมติอย่างไรก็จะปฏิบัติตาม เราก็ต้องรับฟังก่อนว่าจะยุติโครงการหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าจะทำอย่างไร ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีหรือไม่และผิดสัญญาหรือไม่ เราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล เราไม่อยากจะให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับภาครัฐ

เมื่อถามว่า เรื่องนี้ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา มีดำริมายังเลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรมโดยตรงหรือไม่ นายสราวุธ กล่าวว่า ประธานศาลฎีกามีดำริว่าให้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ก.บ.ศ. คนในฐานะเลขานุการคณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาแต่จะเสนอได้ก็ต้องโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา

เมื่อถามว่า รองนายกรัฐมนตรี บอกว่าแนวโน้มที่จะได้

ข้อยุติเรื่องนี้ ก็คือจะให้ยุติการก่อสร้างโครงการนี้ ศาลมีความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะนี้อย่างไร นายสราวุธกล่าวว่า ก็ยังไม่เห็นจนกว่า ก.บ.ศ.จะพิจารณาแล้วเสร็จ คงไม่สามารถให้ความเห็นส่วนตัวได้ เพราะการดำเนินงานของผมมีขั้นตอนอยู่ ซึ่งคำสั่งจะให้ยุติการก่อสร้างนั้นไม่ทราบเพราะยังไม่ได้รับคำสั่ง หรือไม่ได้รับแจ้งอะไร ขณะนี้ในพื้นที่ผู้รับจ้างยังคงปฏิบัติตามสัญญา แต่ส่วนการดำเนินงานคนไม่ได้ไปดูในรายละเอียดยอมรับว่าการก่อสร้างคล่องไปแล้วกว่า 98%

เมื่อถามว่า ผู้รับจ้างก็จะดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งจากศาล คู่สัญญาจะสั่งยุติเอง ไม่ได้ฟังคำสั่งจากฝ่ายบริหารใช่หรือไม่ นายสราวุธกล่าวว่า คนมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญาเพราะถ้าจะยกเลิกสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ก็อาจจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นก็ได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและสัญญาที่มีอยู่ ซึ่งหากยกเลิกสัญญาหรือยุติการก่อสร้างแล้วจะเกิดความเสียหายอย่างไรบ้าง คู่สัญญาก็จะฟ้องศาล ในฐานะคู่สัญญาว่าเราผิดสัญญา เพราะอยู่ดีดีไปยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่มีข้อที่ผิดตามสัญญา

เมื่อถามว่า ชาวบ้านในพื้นที่ที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านมีความเข้าใจในข้อมูลตลาดเคลื่อนหรือไม่ นายสราวุธกล่าวว่า เราคงไม่ไปกล่าวหาใครว่าเข้าใจตลาดเคลื่อนหรือไม่ แต่ความเห็นของแต่ละฝ่ายอาจจะแตกต่างกัน คนไม่สามารถบริหารให้ถูกใจทุกคนได้ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องยึดหลักศีลธรรมถ้าไม่มีกฎหมายให้อำนาจอยู่ดี ๆ จะไปทำลายทรัพย์สินของส่วนรวมไม่ได้ ถ้าไม่มีคำสั่งให้อำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้เข้าใจคนด้วย

เมื่อถามว่า มีการพูดถึงว่าอยากให้ กสท.ใช้มาตรา 44 เข้ามาแก้ไขเรื่องนี้ ศาลเห็นอย่างไร เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า ก็ไม่มีความเห็นอะไร คนที่มีอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ของตัวเอง ในส่วนของตนก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามี ก.บ.ศ.เป็นผู้พิจารณา ส่วนใครมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรก็ทำในส่วนนั้น ส่วนถ้าใช้มาตรา 44 แล้วจะขัดกับข้อกฎหมายหรือไม่นั้น เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเราจะไม่สมมุติเหตุการณ์อะไรขึ้นมา ซึ่งขั้นตอนที่มาแถลงเพราะต้องการแถลงจุดยืน ให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย และพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมกับทุกฝ่าย

เมื่อถามว่า มีแนวทางจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าผู้พิพากษาที่จะต้องมาอยู่ที่บ้านพักดังกล่าวกว่า 30 หลัง มีท่านใดหรือไม่ที่เสนอให้ยุติการสร้างไปเลย และยินดีพร้อมที่จะไม่อยู่บ้านพักบริเวณก่อสร้างดังกล่าว เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า ยังไม่ได้สำรวจความคิดเห็นเนื่องจากบรรดาการเราไม่ได้อาศัยแค่ความสมัครใจของคนใดคนหนึ่ง แต่เราต้องทำให้ถูกต้องด้วย จะทำแค่ถูกใจแล้วเอาความพอใจของแต่ละคนไม่ได้ และขณะที่ยังไม่ได้รับเสียงสะท้อนใดในเรื่องนี้จากผู้พิพากษา

เมื่อถามว่า การออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านแม้จะไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดทั้งประเทศ แต่เขาได้มองถึงความไม่เหมาะสมในการใช้พื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งในฐานะประชาชนก็ต้องการเข้ามาใช้สาธารณประโยชน์ แล้วศาลจะชี้แจงได้อย่างไร ว่านอกจากก่อสร้างอาคารศาลพิจารณาคดีแล้วพื้นที่ที่ประชาชนจะใช้สาธารณประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า ขณะนี้พื้นที่ก็เป็นการใช้ประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งเราก็ยินดีที่จะปลูกป่าโดยในวันที่ 21 เม.ย.นี้ ก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาร่วมปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมกับเรา และขอให้เสนอมาด้วยว่าถ้าต้องการใช้สาธารณประโยชน์ ต้องการใช้แบบใด เพราะเราไม่ได้ปิดกั้นข้อเสนอแนะใดๆ เลยเพียงแต่ทุกคนต้องเสนอด้วยพื้นฐานเหตุและผล ไม่ใช่ความโกรธความไม่พอใจหรือความรุนแรงเพราะไม่ใช่ทางแก้ปัญหา ซึ่งศาลเองก็พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นที่ประชาชนเสนอแนะมา โดยจะเสนอให้ ก.บ.ศ.พิจารณา

เมื่อถามว่า สังคมอาจจะเห็นว่าเมื่อบ้านที่พักยังอยู่บนพื้นที่สูง จะเหมือนเป็นบ้านพักตากอากาศ แล้วศาลมีแนวโน้มที่จะรื้อบ้านพักนี้ และย้ายสถานที่ก่อสร้างบ้านพักไปอยู่ด้านล่างหรืออำนวยความสะดวกให้ข้าราชการด้วยการจัดรถรับส่งหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือไม่ เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่าชี้แจงว่า ประเด็นนี้ต้องให้เป็นข้อเสนอก่อน แล้วคนจึงจะเสนอ ก.บ.ศ.พิจารณาได้ว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะโดยลำพังคนไม่มีอำนาจที่จะสั่งรื้อถอนสถานที่ราชการได้ องค์กรที่ดีตนก็พยายามมองโลกในแง่ดี ว่าเงินที่ลงไปก็เป็นเงินภาษีของประชาชนและถ้าเราปลูกป่าแล้วคืนสู่สภาพแวดล้อมเดิมและทำให้พื้นที่ตรงนั้นเขียวเหมือนเดิม รวมทั้งการช่วยอยู่ดูแลพื้นที่ก็จะทำให้เห็นว่าคนอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้ และทั้งแผนระยะสั้นระยะกลาง ระยะยาวที่เราเสนอก็เชื่อว่าทำได้

หลายประเด็นก็มี “ที่มาที่ไป” ไม่เลวนะครับ แต่ก็ไม่ง่ายที่จะยอมรับ แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือการพูดคุยในเร็ววันนี้ เพื่อ “หาทางออกที่ดีที่สุด” สำหรับความต้องการของทุกฝ่าย และความ “เหมาะสม” เรื่องถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคงเห็นกันง่ายแล้ว แต่บนความถูกต้องแต่ไม่เหมาะสม ไม่น่าฟังพอใจนี้ จุดยุติของงบประมาณที่ถูกใช้ไปแล้ว เราจะเลือกวิธี “จบ” มันยังไง?!?!?